

4 Thái Bình

VIẾNG LIỆT SĨ...

(*Tiếp theo trang 1*)

biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trải qua các cuộc

kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã tiến đua trên 50 vạn lượt người con ưu tú tham gia các lực lượng quân đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các cao địa trường và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. 51.000 người con của quê hương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Toàn tỉnh có trên 32.000 thương binh, bệnh binh; gần 2,8 vạn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/Đioxin; gần 6.000 người hoạt động cách mạng bị địch bắt, tù đày; trên 5.000 bà mẹ được Nhà nước truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Vong hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang

dòng chữ: “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”.

* Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tối ngày 26/7, tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, nơi tưởng niệm hơn 51.000 liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ tưởng niệm và thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng đồng đạo các tầng lớp nhân dân.

Tại lễ tưởng niệm và thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thành kính dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sĩ những nén tâm nhang, thành kính tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc tình máu, tuổi xuân hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cho thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đồng đạo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thực hiện nghi lễ thả hoa đăng tại hồ bán nguyệt của Đền thờ Liệt sĩ

trong lễ cầu nguyện siêu độ cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Lễ tưởng niệm và thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ là việc làm ý nghĩa mang đậm nét văn hóa của dân tộc Việt Nam thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người có công với nước, nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ cầu siêu và thực hiện các nghi lễ: tiếp linh, cúng Phật, cầu siêu, chúc thực, quy âm, tụng kinh cầu an và cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Cũng trong tối ngày 26/7, hoạt động tưởng niệm và thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức tại các huyện, thành phố và các địa phương trong tỉnh với sự tham gia của đồng đội cán bộ, nhân dân.

(Tiếp theo trang 2)

Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018

SÁNG NGỜI ĐẠO LÝ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đĩa bàn tình vẫn còn một số hộ người có công đang gặp khó khăn trong cuộc sống, vẫn còn hồ sơ tổn dạng trong giải quyết chế độ cho người có công.

Trong ngày kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ hôm nay, khắp nơi trên cả nước đều tổ chức các hoạt động tri ân, bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Sự tri ân này nhằm hàn gắn, xoa dịu những nỗi đau hậu chiến vẫn chưa hết người ngoài trên dải đất Việt Nam.

Trong niềm thành kính thiêng liêng, chúng ta càng nhớ lời dạy của Bác: "...Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, đã hy sinh cho đồng bào.. Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh và gia đình tử sĩ... Tôi cũng rất mong muốn đồng bào sẵn sàng giúp đỡ họ về mặt vật chất và tinh thần...". Không chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm, lòng biết ơn đã, đang và sẽ trở thành hành động thường xuyên, liên tục trong mỗi tổ chức, cá nhân để giúp người có công và gia đình chính sách voi bớt khó khăn, có cuộc sống đầy đủ, ấm áp hơn. Bởi “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” vừa là lập cảm vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác này không chỉ phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc mà còn là cơ sở để củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, là nền tảng vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), chiều ngày 26/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình, lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố đã đến thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Vũ Xuân Chiến, thương binh hạng 1/4 ở tổ 31, phường Bồ Xuyên; bà Phạm Thị Hoa, vợ liệt sĩ ở tổ 16, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình); bà Đặng Thị Sơ, vợ liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, xã Lê Lợi (Kiến Xương). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn an cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương bệnh binh, vợ liệt sĩ, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong các thương bệnh binh và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người và gia đình có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình, đối tượng chính sách khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

HÀ DUNG

TIẾP NHẬN BÀN GIAO...

(*Tiếp theo trang 1*)

triển khai các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Các đơn vị đã phối hợp tốt và tạo điều kiện cho Viettel Thái Bình triển khai thi công, lắp đặt các hạng mục theo chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel với UBND tỉnh Thái Bình. Để TTTHDL hoạt động đạt hiệu quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thụ hưởng phát huy trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giữ gìn và duy trì thiết bị sử dụng lâu dài. Các đơn vị chủ quản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp ngành phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh để phát huy tối hệ thống, hướng tới đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

HỌP BÁO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Về những vấn đề mà báo chí, dư luận quan tâm, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí đầy mạnh tuyên truyền để nhân dân, doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông hiểu đúng về chủ trương bố sung hạng mục tuyến tránh quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Đông Hưng và dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 từ cầu La Uyển đến cầu Tân Độ theo hình thức BOT, qua đó giảm tải chấp hành quy định, không gây rối, làm mất trật tự tại trạm thu phí Tân Độ. Nhấn mạnh một số điểm nổi bật trong kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh mong muốn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ hơn nữa của các cơ quan báo chí, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.

Hội thảo tư vấn phản biện để án quy hoạch tài nguyên nước

Sáng ngày 26/7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện để án quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn của tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì thực hiện đề án. Theo đó, để án tập trung đánh giá đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, hiện trạng tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, các vấn đề tồn tại trong việc khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; dự báo xu thế biến động tài nguyên nước về nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Thái Bình.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến bổ sung, hoàn thiện về cấu trúc, bố cục đề án và nội dung quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tỉnh. Trên cơ sở thực tế tài nguyên nước ở Thái Bình, các chuyên gia cho rằng: việc quy hoạch phân bố, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước cần phải đáp ứng đầy đủ các nội dung như: quy hoạch phân bố, khai thác sử dụng nguồn nước; quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các ngành, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật yêu cầu cơ quan chủ trì thực hiện đề án cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung bố cục và hoàn thiện nội dung quy hoạch có tính khả thi, phù hợp và phát huy hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện đề án trước khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

ĐẶNG ANH

(Tiếp theo trang 1)

công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy); chủ trương về hợp đồng dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý theo hình thức BOT; chủ trương về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo huyện, thành phố về xây dựng NTM và các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng ngành, phó bí thư huyện ủy, thành ủy tham gia chỉ đạo 63 xã chưa về đích NTM. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công tác cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình đồng thời đồng ý một số ý kiến, trong đó tập trung thảo luận về: cơ chế hỗ trợ cho các xã, huyện đang kỳ về đích NTM, phương thức cấp vốn, điều kiện để được nhận hỗ trợ, tiêu chí về sản phẩm chủ lực, giải pháp trong huy động vốn để thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết phải xem xét điều chỉnh chủ trương về cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã, huyện về đích NTM giai đoạn 2018 - 2019. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương điều chỉnh cơ chế, chính sách, thay vì trước đây có hỗ trợ, có thường thì nay không còn thường, chỉ có hỗ trợ. Từ tình hình thực tiễn những hỗ trợ bằng tiền cho những xã chưa về đích NTM là 6 tỷ đồng và đồng ý theo đề xuất của UBND tỉnh về hỗ trợ xi măng cho tất cả các công trình nhóm 1 ở các xã về đích hoặc chưa về đích NTM, ưu tiên kèm theo điều kiện các công trình đó chưa được đầu tư xây dựng trong kỳ. Thống nhất định mức hỗ trợ cho mỗi huyện NTM 20 tỷ đồng đồng thời sẽ xem xét thêm cho những huyện lớn cần đầu tư nhiều hơn. Lưu ý, điều kiện để được nhận hỗ trợ là những xã và huyện phải đăng ký về đích NTM theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Về phương thức hỗ trợ, thống nhất hỗ trợ trước đầu tư 50% và sau khi quyết toán sẽ hỗ trợ nốt phần còn lại. Riêng đối với công trình

(Tiếp theo trang 2)

nhóm 2, thống nhất cho chủ trương thí điểm ở cấp huyện nhưng các công trình phải có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương, bằng các nguồn vốn công trình phải hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng không làm tăng ngu công, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, huy động sự đóng góp tự nguyện của người dân và xã hội hóa bằng các nguồn lực. Thời hạn áp dụng chính sách chỉ này từ nay tới hết năm 2019.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất cao cần phải có chính sách hỗ trợ sản phẩm chủ lực với định mức 500 triệu đồng/sản phẩm, mỗi huyện phải có từ 2 sản phẩm chủ lực trở lên và phải bảo đảm theo 5 tiêu chí: sản xuất phải theo vùng, phải kiểm soát được dịch bệnh, tích tụ ruộng đất áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; phải dựa trên tiềm năng, lợi thế của địa phương, đáp ứng được nhu cầu thị trường; phải kiểm soát được giống, quy trình sản xuất bảo đảm sản phẩm sạch, an toàn; gắn kết giữa sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ; sản phẩm phải có thương hiệu và thị trường ổn định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình và chia làm 2 giai đoạn với điều kiện không thay đổi quy hoạch tổng thể, cơ cấu và hệ số sử dụng đất. Giao các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Thống nhất chủ trương và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 cho dự án đầu tư nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, bảo đảm đủ lượng để có thể triển khai dự án tối thiểu ở mức dưới 400 tỷ đồng để tàu 3.000 tấn có thể ra vào cảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất sẽ biểu quyết bằng phiếu về chủ trương hợp đồng dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý theo hình thức BOT. Đồng thời, thống nhất phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo huyện, thành phố về xây dựng NTM và các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng ngành, phó bí thư huyện ủy, thành ủy tham gia chỉ đạo 63 xã chưa về đích NTM.

Chiều ngày 26/7, tại kỳ họp thứ 27, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị.

Tại kỳ họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho các xã và huyện đang kỳ đạt chuẩn quốc gia năm 2018, 2019 và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù đối với các huyện, thành phố; điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang và chủ trương về hợp đồng dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý theo hình thức BOT.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bổ sung về việc phụ trách chỉ đạo các huyện, thành phố, xã xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết của việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cũng như việc điều chỉnh bổ sung đầu tư ở một số công trình của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trước năm 2020 có 100% xã, huyện hoàn thành xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cần thiết ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho những xã, huyện về đích NTM từ nay tới hết năm 2019. Đây là chính sách sẽ thay thế cho tất cả những chính sách về hỗ trợ và thường cho những đơn vị đạt chuẩn quốc gia NTM từ đây trở về trước. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những nội dung tại kỳ họp là những vấn đề quan trọng, yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến góp phần vào những quyết định về chủ trương, giải pháp đúng đắn của hội nghị.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình đồng thời đồng góp một số ý kiến, trong

đề ủy thác đầu tư tại địa phương cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận công tác triển khai thực hiện, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cho vay các chương trình tín dụng chính sách ở các địa phương như: dự nợ một số chương trình được trung ương bố trí tăng nguồn vốn nhưng việc giải ngân còn gặp nhiều khó khăn, nợ quá hạn tiếp tục gia tăng, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn chưa tích cực...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo được Ngân

đó tập trung thảo luận một số nội dung như: kinh phí hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn quốc gia NTM, cơ chế thanh toán, cơ chế hỗ trợ xi măng trong xây dựng NTM, tăng thêm kinh phí hỗ trợ sản phẩm đặc thù cho các huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết về chủ trương hỗ trợ đầu tư cho các xã và huyện đăng ký đạt chuẩn quốc gia NTM năm 2018, 2019 và cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù đối với các huyện, thành phố; biểu quyết về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang và chủ trương về hợp đồng dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam, đoạn từ quốc lộ 10 đến sông Trà Lý và cầu vượt sông Trà Lý theo hình thức BOT.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bổ sung về việc phụ trách chỉ đạo các huyện, thành phố, xã xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2019. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sự cần thiết của việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cũng như việc điều chỉnh bổ sung đầu tư ở một số công trình của tỉnh. Để thực hiện mục tiêu trước năm 2020 có 100% xã, huyện hoàn thành xây dựng NTM, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cần thiết ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho những xã, huyện về đích NTM từ nay tới hết năm 2019. Đây là chính sách sẽ thay thế cho tất cả những chính sách về hỗ trợ và thường cho những đơn vị đạt chuẩn quốc gia NTM từ đây trở về trước. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất về mức hỗ trợ trước và sau đầu tư, điều kiện, phương thức được nhận hỗ trợ. Qua thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất định mức hỗ trợ về 6 tỷ đồng/xã, 20 tỷ đồng/huyện quy mô trung bình và 25 tỷ đồng/huyện quy mô lớn đăng ký đạt chuẩn NTM. Cơ chế hỗ trợ về xi măng cũng được điều chỉnh, thay đổi chính sách hiện hành, bảo đảm tất cả các công trình nhóm 1 ở các xã chưa về đích và về đích đều được nhận hỗ trợ. Riêng với công trình nhóm 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cần thiết mỗi huyện, thành phố từ 1 - 2 công trình được hỗ trợ xi măng để xây dựng nhưng phải kèm theo 5 điều kiện của tỉnh để ra.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bổ sung về việc phụ trách chỉ đạo các huyện, thành phố, xã xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2019. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công tác cán bộ. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những nội dung tại kỳ họp là những vấn đề quan trọng, yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến góp phần vào những quyết định về chủ trương, giải pháp đúng đắn của hội nghị.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình đồng thời đồng góp một số ý kiến, trong

đề ủy thác đầu tư tại địa phương cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận công tác triển khai thực hiện, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cho vay các chương trình tín dụng chính sách ở các địa phương như: dự nợ một số chương trình được trung ương bố trí tăng nguồn vốn nhưng việc giải ngân còn gặp nhiều khó khăn, nợ quá hạn tiếp tục gia tăng, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn chưa tích cực...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo được Ngân

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất chủ trương phân công các đồng chí thường vụ cấp ủy và cấp ủy viên phụ trách các xã và huyện xây dựng NTM. Đối với những xã quá yếu về hệ thống chính trị, đặc biệt về cấp ủy, tổ chức đảng thì sẽ kiên quyết thay những cán bộ không đủ năng lực, ngại khó, ngại khổ, chùn bước trong xây dựng NTM.

Về xây dựng cơ chế hỗ trợ sản phẩm đặc thù, qua thảo luận thống nhất mỗi huyện từ nay tới hết năm 2019 có ít nhất 2 sản phẩm đặc thù ở cấp huyện trở lên và bảo đảm 5 tiêu chí theo yêu cầu của tỉnh.

Đối với việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cần có sự thay đổi về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương dự án này thành 2 giai đoạn thực hiện.

Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 cho dự án đầu tư nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẳng định sự cần thiết phải bổ sung kế hoạch này bởi đây là một trong những nhiệm vụ cần thiết để nuôi dưỡng nguồn thu, nhất là về tiêu chí xăng dầu. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn với mức theo luật đầu tư cho phép. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất với đề xuất để cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ký hợp đồng đầu tư về một số tuyến đường bằng hình thức BOT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp ngày 26-7-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Vũ Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

2. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ.